



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naow Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 26 ตุลาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12972

หน้า: 13(ล่าง)

Col.Inch: 29.81 Ad Value: 26,829

PRValue (x3): 80,487

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.ร่วมรักษาต้นไม้ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระย่า

กยท.ร่วมรักษาต้นไม้ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระย่า

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2559 กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่ง กยท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับต้นยางพาราอย่างใกล้ชิดและยาวนาน จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ทุกๆ ชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศชาติ และมีความจำเป็นต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม กยท.จึงสนับสนุนการทำสวนยางอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กยท.ยังน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยริเริ่มจากการดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน ถึงจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆ ไม่กี่ต้น แต่ก็มีความตั้งใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกิจกรรมเล็กๆ วันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานทุกคนของ กยท. ได้มีโอกาสร่วมใจบำรุงดูแลต้นไม้รอบๆ ภายในสำนักงานที่จะเติบโตและแผ่กิ่งก้านร่มเงาให้แก่เราทุกคนได้

“อีกประการที่สำคัญยิ่ง คือ ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังทรงมีพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงดูแลห่วงใยต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระย่า สานต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจ ให้พสกนิกรชาวไทยได้เห็นมาโดยตลอด กยท. ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้และสิ่งแวดล้อม จึงขอสานต่อพระราชปณิธาน เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไป” นายธีรช กล่าว

ปัจจัยบวกดันราคายางพาราทรงตัว เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้น-ผู้ส่งออกกรูมซื้อสต็อก'กยท.'

ราคายางยังทรงตัวได้ดี เหตุฝนชุกผลผลิตออกน้อย รวมทั้งราคาน้ำมันดิบโลกเริ่มขยับสูงขึ้น แฉมปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจจีนมีทิศทางเป็นบวกและออร์เดอร์ยาง 2 แสนตันที่จีนซื้อจาก กยท.ยังไม่ยกเลิกแผนผู้ส่งออกยางรวมตอมสต็อก 3.1 แสนตันขอซื้อจาก กยท.เพียบ

แหล่งข่าวจากวงการยางพาราเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงสถานการณ์ยางพาราของไทยว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคายางยังทรงตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบ อาทิ ยางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่นวันที่ 21 ก.ย. 2559 กก.ละ 50.15 บาทเพิ่มเป็น กก.ละ 51.40 บาท ในวันที่ 21 ต.ค. 2559 นำยางสดหน้าโรงงานจาก กก.ละ 49 บาท เป็น กก.ละ 54 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จาก กก.ละ 53.81 บาท เป็น กก.ละ 55.80 บาท สาเหตุที่ราคายางยังทรงตัวและขยับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนยังคงตกชุกทำให้ชาวสวนยางกรีดยางลำบาก ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดไม่มากนัก ในขณะที่สต็อกยางของผู้ประกอบการมีค่อนข้างน้อย และยังมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบในตลาดยังทรงตัวสูงในระดับ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตีค่าที่คาดจากการที่กลุ่มโอเปกออกจตุลลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบกับรัสเซียได้ในช่วงปลายปีนี้ ทำให้ธนาคารโลก (World Bank) ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกอีกปีหน้า โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2560 จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 53.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

“นอกจากนี้ยังมีข่าวดีล่าสุดจากจีน ในฐานะประเทศผู้ใช้อยางพารารายใหญ่ของโลก ได้ประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรัพย์คงที่



ภาพจาก : www.kimhong.co.th

ยังอุ่นใจ - ราคายางที่ทรงตัวได้ระดับหนึ่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ยังต้องจับตามองกันต่อไปกับปัจจัยราคาน้ำมันดิบโลก เศรษฐกิจจีน และภาวะฝนตกว่าจะเกิดลานินญาหรือไม่ ตั้งแต่ภาคใต้ของไทยไปจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ยอดการค้าปลีกและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่ออกมาในทางบวกเหมือนกัน ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ส่งออกยางของไทยมีความเชื่อมั่นในตลาดจีนมากขึ้นกว่าเดิม แหล่งข่าวกล่าว ขณะเดียวกันสัญญาขายยาง 2 แสนตันของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้กับบริษัท ซีโนเคม รัสเซียทางกิจของจีนที่มีการส่งมอบไปแล้วในล็อตแรก 1.66 หมื่นตัน ยังคงอยู่ คาดว่าหากมีการเซ็นสัญญารถไฟความเร็วสูงเฟสแรกระหว่างไทย-จีนในเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาได้ไปปลายปีนี้ ก็จะมีการส่งมอบกันในส่วนที่เหลือต่อไป เพราะสัญญาซื้อขายเป็นสัญญามิตรภาพที่ผูกพันกับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่มีข้อครหาเรื่องน้ำหนักและคุณภาพยางในการส่งมอบล็อตแรกมีปัญหาก็เป็นความจริง เพราะเรื่องนี้หน่วยงาน CCIC ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพและน้ำหนักดูแลสัญญานี้ อยู่ และถึงไม่มีการส่งมอบยางให้ซีโนเคม

ก็มีบริษัทนำเข้าจากจีนหลายรายต้องการซื้อจาก กยท.อยู่

“ช่วงนี้ยางที่ออกสู่ตลาดมีน้อย เห็นได้จากผู้ประกอบการส่งออกยางพาราและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศจำนวนมากมีความสนใจซื้อยางพาราในสต็อกของ กยท.จำนวน 3.1 แสนตันกันมาก แต่เรื่องนี้ต้องให้คณะกรรมการขายยางพาราที่มี ดร.ธีรช ฆารสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ในฐานะประธานคณะกรรมการขายยางพารากำหนดวิธีการอย่างไรบ้าง ทั้งปริมาณ คุณภาพ ราคาและอื่น ๆ เช่น คุณสมบัติน้ำหนัก เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ก่อนหน้านี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย หรือ TMB Analytics ได้ประเมินแนวโน้มราคายางพาราใน 1-2 ปีข้างหน้าจะยังคงทรงตัว โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยคือ

ปัจจัยแรก คือ ปริมาณความต้องการใช้ โดยยางพาราส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ใน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุทธศักราช 27 - อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2559

ปีที่: 39 ฉบับที่: 4883 หน้า: 7 (ล่าง)

Col.Inch: 76.43 Ad Value: 103,180.50 PRValue (x3): 309,541.50 คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ปัจจัยบวกกดดันราคายางพาราทรงตัว เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้น-ผู้ส่งออกเริ่มซื้อสต็อก กยท.

อุตสาหกรรมยางล้อ ซึ่งจะเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัท IHS Automotive ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่ายอดขายรถยนต์โลกในปี 2559-60 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0-4.0% ต่อปี คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางพาราโลกขยายตัวประมาณ 3.0-3.5% ต่อปี

ปัจจัยที่สองคือ ปริมาณการผลิต สถาบัน International Rubber Study Group (IRSG) ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราของโลก คาดว่าปริมาณผลผลิตยางพาราจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 4-4.2% ต่อปี ในช่วงปี 2559-60 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดียเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกินยางพาราได้ในช่วงถัดไป (ผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ ไทย 35.8% อินโดนีเซีย 26.1% จีน 7.1% อินเดีย 5.8% และมาเลเซีย 5.5% ของปริมาณการผลิตรวม 12.6 ล้านตัน)

ปัจจัยที่สาม คือ ปริมาณสต็อกยางพารา จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอันมีสาเหตุหลักมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิตนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยเฉพาะผู้ผลิตอินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ก่อให้เกิดการทยอยสะสมสต็อก ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ IRSG เก็บข้อมูลสต็อกยางพาราของโลกมา

ปัจจัยสุดท้ายคือราคายางสังเคราะห์ที่ยังทรงตัวในระดับต่ำตามราคาน้ำมันดิบโลก ทั้งนี้ ยางสังเคราะห์ถือเป็นสินค้าทดแทนยางพารา โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางสามารถปรับสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในสัดส่วนที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้ผลิตรายพาราจึงต้องลดราคาขายของตนเองลงมาให้สามารถขายแข่งกับยางสังเคราะห์ได้

น้ํายางชั้นจี้รัฐหนุนหมื่นล้าน ดันราคายางพุง 60 บาทต่อกิโล



สภาพเศรษฐกิจของภาคการเกษตรไทยมีปัญหาราคาตกต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จากปัญหาราคายางและผลิตภัณฑ์ยางตกต่ำ และไม่มีเสถียรภาพมาโดยตลอด กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของน้ํายางชั้น หนึ่งในห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญที่รับซื้อน้ํายางสดจากเกษตรกรมาผลิตต่อ ได้มีแนวคิดหรือไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ภาครัฐไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บสต็อกยางให้เป็นภาระอีกต่อไป ซึ่ง “ชัยพจน์ เรืองอรุณวัฒนา “นายกสมาคมน้ํายางชั้นไทยคนปัจจุบันได้สะท้อนแนวคิด ผ่าน ”ฐานเศรษฐกิจ” ดังบรรทัดถัดจากนี้

ซัพพลายทั่วโลกเพิ่ม-สต็อกล้น

“ชัยพจน์” กล่าวว่า ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 15% ของจำนวนประชากรของไทย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 4.47 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ที่ผ่านมาสถานการณ์ผลิต และการใช้ยางพาราของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน มีสต็อกคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ราคายางพาราในตลาดโลกลดลงและส่งผลกระทบต่อราคายางในประเทศไทยไปด้วย

ดังนั้นจึงเกิดความผันผวนของราคายางในประเทศมาตั้งแต่ปลายปี 2554 และส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนยางมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งในปี 2558 รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำใน 2 โครงการ

ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือบัพเฟอร์ฟันด์

“ทั้ง 2 โครงการสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้น เพราะงบประมาณมีจำกัด ทำให้ปริมาณยางที่รับซื้อ ยังมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับผลผลิตยางทั้งประเทศ ซึ่งโครงการสามารถผลักดันราคายางให้สูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งรัฐบาลยังมีภาระต้องดูแลสต็อกยางมาจนถึงปัจจุบันประมาณ 3.1 แสนตัน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าฝากเก็บ ดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่และอื่นๆ โดยเฉลี่ยเดือนละ 30 ล้านบาท ขณะที่ยางเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นทุกวัน ถือว่าเป็นภาระต้องงบประมาณแผ่นดิน”

เร่งรัฐหนุนหมื่นล. ดัน 60 บ./กก.

ดังนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมนี้ฯ ยางขึ้นไทย จึงได้เข้าหารือกับ **การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บรักษายางอีกต่อไป แต่จะใช้วิธีอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการยางให้ดูดซับยางพาราออกจากระบบนำไปเก็บในสต็อกของผู้ประกอบการในลักษณะหมุนเวียน เพื่อลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยขอสนับสนุนวงเงินดำเนินการ 1 หมื่นล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% มีระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ 2 ปี (ตั้งแต่ ต.ค.59 - ก.ย.61) ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยเร็ว

“ทางสมาคมจึงได้เสนอระยะเวลาของโครงการนี้ 2 ปี ก็คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2561 มีเป้าหมายที่จะดูดซับพลาวยางออกจากระบบประมาณ 20% ของผลผลิตนี้ฯ ยางขึ้น 1.9 แสนตัน จากผลผลิตทั้งปีประมาณ 9.6 แสนตัน (นี้ฯ ยางขึ้น) คาดหวังจะช่วยดันราคายางให้ไปถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม”

ผลพวงปีต่างประเทศเร่งซื้อ

“ชัยพจน์” กล่าวอีกว่า หากไทยเร่งดำเนินโครงการนี้จะสามารถสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้อย่างพาราในต่างประเทศ จนต้องรีบออกมาซื้อยางจากไทยมากขึ้น เพราะเป็นการสร้างอุปสงค์ในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคายางปรับตัวขึ้นอย่างอัตโนมัติ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรเร่งอนุมัติให้โครงการนี้เกิดโดยเร็วแม้ว่าในช่วงนี้ปริมาณฝนตกค่อนข้างมากทำให้ชาวสวนกรีดยางไม่ได้ ราคาน้ำยางสดนับตั้งแต่ขึ้นถึงสิ้นปี คาดว่าอยู่ที่ราคา 50 บาทต่อกิโลกรัม

ควง กยท.กมาลัย

ที่ผ่านมามีไทยเป็นผู้ประเทศส่งออกน้ำยางสดให้มาเลเซียโดยเฉลี่ยปีละ 3 แสนกว่าตัน แต่ไม่เคยเชื่อมกันในนามของสมาคม อาจจะแยกกันต่างคนต่างขาย ดังนั้นครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่สมาคมร่วมกับ **การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** นำคณะโดยนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การยาง กยท.ได้เดินทางไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อประชุมหารือกับคณะกรรมการยางมาเลเซีย (MRB) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดน้ำยางขึ้นจากยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้แสวงหาแนวทางในการสนับสนุนทางจากรัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่ายทางด้านตลาดยางพารา เพื่อสร้างเข้มแข็งสามารถเพิ่มรายได้ จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมและเกษตรกรชาวสวนยางในที่สุด

“ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีสมาชิกสามัญ 49 ราย สมาชิกวิสามัญ 29 ราย และสมาชิกกิตติมศักดิ์ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 81 ราย ผมได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม (วาระปี 2559 – 2561) ที่ผ่านมามีนโยบายในการบริหารของสมาคมน้ำยางขึ้นไทย อาทิ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนยางให้สามารถขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม ส่งเสริมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สมาชิก ยกย่องระดับสินค้าน้ำยางขึ้นของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้นำ และให้ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำยางขึ้นเป็นหลัก เป็นต้น”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,202 วันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559



วันที่ 25 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : อุตุฯพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สภาพอากาศของวันที่ 25 ตุลาคม 2559

อุตุฯพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศของวันที่ 25 ตุลาคม 2559

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุฯพยากรณ์อากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ 25-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิ ต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส พื้นที่การเกษตร ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ไม้ผล ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งไม่ควรกองเปลือกและผลที่เน่าเสียร่วงหล่น เอาไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งสามารถระบาดจากเปลือกและผลที่เน่าเสียมาสู่ต้นพืชได้ ยางพาราดินและอากาศมีความชื้นสูง :ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันที่ 25 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ผู้ว่าฯชุมพร มอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติราชการ อำเภอเมืองชุมพร

ผู้ว่าฯชุมพร มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ อำเภอเมืองชุมพร

วันนี้ (25 ต.ค. 59) นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยยึดถือหลักการทำงานอย่างโปร่งใส พร้อมนำแนวทางพระราชรัฐมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ชาวชุมพร ร่วมไปถึงการน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใช้ ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเน้นการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พร้อมกับดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน และถูกต้อง

สำหรับอำเภอเมืองชุมพร มีพื้นที่รวมประมาณ 467,747 ไร่ การปกครองประกอบด้วย 17 ตำบล 161 หมู่บ้าน 42 ชุมชน 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล ประชากร 148,371 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และการค้าส่งและค้าปลีก สำหรับปัญหาที่เสนอให้ทางจังหวัดช่วยแก้ไข ได้แก่ สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้วยตัวเมืองชุมพรมีหลายหมู่บ้าน หลายชุมชน ไม่มีการวางผังเมือง ซึ่งทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน การแก้ไขปัญหาก็ยากเนื่องจากไม่มีการจัดระบบระบายน้ำ , ปัญหาด้านจัดการขยะ โดยในพื้นที่จะประสบปัญหาเรื่องทิ้งขยะเนื่องจากเพิ่มขึ้นของประชากรในตัวเมือง ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น , ปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนของพื้นที่แต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่มีความชัดเจนในการถือครอง , ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน สะพาน ไฟส่องสว่าง ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุง ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือจากทางจังหวัด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่นายอำเภอ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในพื้นที่ โดยต้องการให้ข้าราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการทำงาน ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์จังหวัด ที่ว่าชุมพร นำอยู่ สุขเกษมธรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับปัญหาการพัฒนาของบุคลากร โดยต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในในครุภรณ์เมื่อเกิดออกมาแล้วต้องมีคุณภาพสุขภาพของลูกหลานต้องดูแลให้ดี, ปัญหาผู้ด้อยโอกาสคนยากจน คนแก่ชรา ต้องรีบเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ, ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ช่วยกันดูแลต้องพิจารณาใช้กฎหมายที่ถูกต้อง, ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก้ไขโดยจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจน, ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

คือ รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะ และพัฒนากระบวนการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี ตามหลัก 3Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่, ปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้ถึงความเหมาะสมของพื้นที่, ปัญหาความมั่นคงของชาติ ให้มีความสามัคคีกลมเกลียว และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำรินในพื้นที่ให้เข้าไปดูแล, ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฏ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร



วันที่ 25 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มี
ยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.59 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.78 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 53.01 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.70 บาท ราคายางทองถิ่น กิโลกรัมละ 52.10 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.90 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.72 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.92 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 56.21 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.71 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 55.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.79 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 55.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.78 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 50.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.59 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 181 ,080 กิโลกรัม น้ำยางสด 52.80 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อกิโลกรัม

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือนตุลาคม อยู่ที่ระดับ 53.70 เพิ่มขึ้นจากระดับ 52.60 ในเดือนกันยายน ซึ่งดัชนีที่สูงกว่า 50 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในภาคธุรกิจมีการขยายตัวอย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง หลังจากที่อิรักซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอเปก แสดงเจตจำนงว่าไม่ต้องการเข้าร่วมในข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปก

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 58.94 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 61.55 บาท ต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.96 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 59.04 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.01 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ์ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพร ขำเจริญสิน

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



วันที่ 25 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : อดีต ผอ.สทท.สุราษฎร์ธานี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน

อดีต ผอ.สทท.สุราษฎร์ธานี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน

อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตลอดระยะเวลา 8 ปี จนประสบความสำเร็จ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายประเสริฐ ศรีระสันต์ อายุ 69 ปี เกษตรกรชาวตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 8 ปี จนประสบความสำเร็จในที่ดินเพียง 6 ไร่ครึ่ง

จนปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นายประเสริฐ ศรีระสันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่รับราชการ ได้ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณมาตลอด เมื่อเกษียณอายุราชการจึงตั้งใจที่จะทำงานต่างพระเนตรพระกรรณต่อไป โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งทำได้จริงและอยู่ได้โดยไม่ต้องร้อน มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องและประหยัดค่าใช้จ่าย

ซึ่งจากตัวอย่างในแปลงเกษตรแบบผสมผสานของตนเพียง 6 ไร่ครึ่ง ได้ปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า 2 ไร่ อีก 2 ไร่ ปลูกมะพร้าว น้ำหอม มะพร้าวแกง และร่องสวนก็ปลูกผักสวนครัว เช่น แตงกวา พริก และอื่นๆ อีกหลายชนิด ส่วนอีก 2 ไร่ ก็ปลูกยางพาราสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจากมาเลเซีย พันธุ์ RRIM 2025 จำนวน 320 ต้น โดยปลูกกระยะชิด 3 x3 เมตร และให้ผลผลิตภายใน 4 ปีครึ่งจึงกรีตได้ ส่วนที่เหลืออีกครั้งไร่ปลูกกระท่อมไว้พักอาศัย และรอบๆ กระท่อมก็ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ภายใต้แนวคิดปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

นายประเสริฐ ศรีระสันต์ กล่าวว่า ชีวิตหลังจากนี้ขอของเดินตามรอยพ่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และพร้อมที่จะถ่ายทอดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้คนที่มาเรียนรู้ดูงาน โดยเฉพาะชาวต่างชาติอย่างมาเลเซีย

ที่มาดูงาน ซึ่งก่อนที่จะนำลงไปดูสวนก็จะอธิบายให้ทราบว่า สวนแห่งนี้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งชาวต่างชาติต่างซาบซึ้งในสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระองค์ ที่ต้องการช่วยเหลือปสกนิกรให้อยู่ดีกินดีแม้จะมีเนื้อที่จำกัดก็ตาม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พุกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา



วันที่ 25 ตุลาคม 2559

หัวข้อข่าว : ฃญบ.โนยะลาพลิกพื้นสวนยางเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฃญบ.โนยะลาพลิกพื้นสวนยางเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ยะลา - ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา พลิกพื้นที่สวนยางพารากว่า 3 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลังจากศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (25 ต.ค.) ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรของ นายธัญญา แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายหลังกการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการปรับพื้นที่ในสวนยางพาราที่มีอยู่ให้สามารถทำการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งการเกษตรกรรม การเลี้ยงปศุสัตว์ และการทำประมง รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนสำเร็จ และได้ยกสถานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจ และเยาวชน นักศึกษาในพื้นที่อีกด้วย

นายธัญญา แก้วเจริญ เจ้าของพื้นที่เปิดเผยว่า ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณปี 2554 ตนเองได้ศึกษาข้อมูลจากทั้งทางหนังสือ และสื่อต่างๆ ถึงพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นจึงได้ลงมือทำในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ในสวนยางพารา โดยปรับปรุงให้มีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกร

นอกจากนี้ ก็ปลูกพืชสวนครัวแบบเก็บกินเองได้ ทั้งมะนาว ตะไคร้ มะเขือ ยอดผักเหียง และเริ่มเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำก๊าซจากมูลสัตว์ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการขยายพื้นที่ และการทำบัญชีสหกรณ์ จนตอนนี้ได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาศึกษาแนวทางตามแนวพระราชดำริของในหลวง

นายธัญญา แก้วเจริญ กล่าวว่า หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แต่ตนเองก็ขอเดินตามรอยพ่อหลวงในการยึดหลักคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และอยากให้ทุกคนเดินตามรอยพ่อ แม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้ว แต่ก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตนเหมือนตอนที่พ่ออยู่